



สวพ. รุดหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ ระยะที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จาก 9 คณะ สถาบัน สำนัก และกองต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และเข้าใจวิธีการใช้งานของ Google Apps สำหรับองค์กร เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและบริการวิชาการ บรรยายโดยวิทยากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะที่ 2 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 โดย 1) ศึกษาดูงาน โครงการหลวงหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์การเกษตร หุบกะพง จำกัด เกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ 3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มชุมชนผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน การถนอมอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริก





สวพ. บริการวิชาการสู่ชุมชนจังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมผู้บริหาร ได้แก่ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นักวิจัย และผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการนำผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการสำรวจข้อมูล ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อกำหนดโจทย์วิจัย และนำเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย โดยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อรับทราบนโยบายการพัฒนา กลุ่ม OTOP และจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง มทร.พระนคร กับผู้ประกอบการ OTOP ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท สรุปลงและคัดเลือกชุมชนเพื่อดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี





ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมคณะกรรมการประจำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์และราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย การประเมินผลคุณภาพ ผลงานวิจัย รายงาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556) ผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และผลการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำเดือนธันวาคม 2556 - มกราคม 2557 ในการประชุม คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี





สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย
และงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม รพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุม และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ เป็นผู้ดำเนินการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และร่วมกันหารือถึงประเด็นปัญหาพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลางสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในภาครัฐและภาคเอกชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ จาก 9 คณะ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

